

Số: 447/CT-THNVDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2011

V/v: Lệ phí trước bạ phương tiện thủy
nội địa

Kính gửi: Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa TP. Hồ Chí Minh

Cục thuế Thành phố có nhận được công văn số 996/CVĐTND-PC ngày 22/12/2010 của Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa về việc hướng dẫn thực hiện một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến lệ phí trước bạ phương tiện thủy nội địa.

Về vấn đề này, Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.4, Điều 6, Chương II Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

"3.4. Đối với phương tiện vận tải được lắp đặt các thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện đó, như: xe ô tô chuyên dùng chở hàng đông lạnh được lắp đặt hệ thống máy lạnh, xe ô tô chuyên dùng dò sóng được lắp đặt hệ thống ra đa, v.v. thì giá tính lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị tài sản, bao gồm cả các thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện vận tải đó."

Theo quy định nêu trên, hiện nay do nhu cầu thi công công trình, nạo vét trên đường thủy nội địa, một số chủ phương tiện đã đóng mới các phương tiện thủy nội địa có lắp đặt cần cầu hoặc sửa chữa, hoán cải phương tiện và lắp đặt thêm cần cầu thì giá tính lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị tài sản, bao gồm cả các thiết bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện vận tải đó.

Về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao được quy định cụ thể tại Điểm 1.3, 1.4 Mục IX, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

" 1.3...

1.4. Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa có trọng tải dưới 50 tấn hoặc dưới 20 ghế hành khách, nếu thiếu hồ sơ gốc thì phải có:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu (nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp đã nộp lệ phí trước bạ mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng)."

Theo quy định nêu trên, Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa có trọng tải dưới 50 tấn hoặc dưới 20 ghế hành khách, nếu thiếu hồ sơ gốc thì ngoài Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính,

cần có thêm phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu.

Cục thuế trả lời cho Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa được biết.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CCT Quận-Huyện;
- Lưu (HC, THNVDT).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Trần Đình Cử